

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๑๕๕๓๔



ศอ.ปส.ปค.

ถึง จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมการปกครอง มีหนังสือแจ้งให้จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด มอบหมายอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ดำเนินการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยติดตามครั้งแรกภายหลังจากจบการฝึกอบรมตามโครงการไปแล้ว ๑๕ วัน และให้ติดตามทุก ๑๕ วัน เป็นระยะเวลา ๑ ปี รวมทั้งให้จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) เมื่อระบบเสร็จสิ้นแล้ว ความละเอียดตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๒๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๘๙๐๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบข้อมูลตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด แจ้งอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ขปต.) ดำเนินการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และนำส่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามกลับมายังอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ทันที

๒. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบสำหรับบันทึกข้อมูลฯ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ คน เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีปัญหา/อุปสรรคในการเข้าใช้งานระบบฯ ขอให้ประสานไปยังจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดโดยด่วน รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ มอบหมายให้นายอริพัฒน์ ธนาไพศาลวรกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๓๙ ๓๕๙๗ และนายนันทวัฒน์ ไสบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๓ ๖๔๒๔ เป็นผู้ประสานงาน



สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบ

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ศอ.ปส.ปค.)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๓/๔๑๙

รับที่ 31895
วันที่ 22 พ.ค. 2566
เวลา

กรมการปกครอง
เลขที่ 31895
วันที่ 22 พ.ค. 2566
เวลา 10.52



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๔๐/ว๒๓๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งคู่มือและการดำเนินงาน (Work Flow) ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ของประเทศ (บสต.) ตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตามที่ได้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลการบำบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพ
ทางสังคม โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประชุมดังกล่าวบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบร่วมกัน จึงขอส่งคู่มือและการดำเนินงาน (Work Flow) ระบบข้อมูลการบำบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พงษ์ จวงภูมิ

(นายแพทย์ ธรรมวุฒิ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ
รับที่ 31895
วันที่ 22 พ.ค. 2566
เวลา 14.39

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษา

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๒๔๒๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๘๖๓



คู่มือและการดำเนินงาน

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๖๓๓๕



ศอ.ปส.ปค.

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๖๓๓๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๕๑๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกรมการปกครองได้ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แจ้งอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ดำเนินการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ให้อำเภอ/ศป.ปส.อ. ออกคำสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ขปต.) เพื่อทำหน้าที่ด้านจิตวิทยามวลชนในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ โดยติดตามครั้งแรกภายหลังจากจบการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว ๑๕ วัน และให้ติดตามทุก ๑๕ วัน เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยใช้แบบติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการติดตามให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. และกรมการปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง

๒. การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้อำเภอ/ศป.ปส.อ. บูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือองค์กรการกุศลในพื้นที่ ฯลฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามที่ร้องขอ รวมทั้งเป็นกรณีจำเป็น และเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก หากปัญหาความเดือดร้อน หรือความต้องการดังกล่าวเกินขีดความสามารถ หรือหน่วยงานในระดับอำเภอไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ให้รายงานจังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาหาหรือแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป

/๓. กรณี....

๓. กรณีผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีภูมิสำเนา หรือพักอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัด หรืออำเภอ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. หรืออำเภอ/ศป.ปส.อ. ที่ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ แล้วแต่กรณี จัดส่งรายชื่อและข้อมูลสำคัญของผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. หรืออำเภอ/ศป.ปส.อ. ที่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีภูมิสำเนา หรือพักอาศัย อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด/อำเภอนั้น ๆ ทราบ เพื่อติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการฯ และหากเป็นการย้ายภูมิสำเนา หรือที่พักอาศัยออกนอกเขตจังหวัด ให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. ที่ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิสำเนา หรือที่พักอาศัยใหม่ของ บุคคลดังกล่าวพอส่งเข้าไปในแบบรายงานตามข้อ ๑ ด้วย

๔. การบันทึกข้อมูลการติดตาม และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ของกระทรวง สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. รายงานผลการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ ตามแบบรายงานที่กำหนดให้กรมการปกครองทราบทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ศอ.ปส.ปค.)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๓/๔๑๙



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๒๕๐



ศอ.ปส.ปค.

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมการปกครอง มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Dopa Drug Report) การดำเนินโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้มีหนังสือแจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอที่เริ่มดำเนินโครงการฯ แล้ว รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (<http://164.115.41.24/drugrep2/app/user/index.php>) ในหัวข้อ “ระบบรายงานข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด” อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ และรายงานผลการติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภายหลังด้วย

๒. การบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน หากภายหลังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปรับปรุงข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ ในระบบเสร็จสิ้นแล้ว กรมการปกครองจะมีหนังสือแจ้งให้บันทึกข้อมูลภายหลัง



สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ศอ.ปส.ปค.)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒๒๗๘๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๓/๔๑๘